



ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
โรงพยาบาลราชวิถี

ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๓/๔๖๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
และคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส
รวมทั้งให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล นั้น

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จำนวน ๒ ราย ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน และสัดส่วนของผลงานมาด้วยแล้ว หากมี
ผู้ที่ต้องการทักท้วงให้ทักท้วงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจินดา โรจนเมธินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ
แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง		ผลงานที่จะส่งประเมิน (ผลงานที่ผ่านมา)
	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	
๑	นางธัญรัตน์ โชติกวีณิษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์	๑๒๕๗	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์	๑๒๕๗	ชื่อผลงาน The impact of needle size and angle on rubber coring after multiple puncturing of multi-dose propofol vial rubber stoppers. สัดส่วนของผลงาน ๙๐% รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ๑.นางสาวทิพาพร คำมี ๕% ๒.นางสาวศิริกาญจน์ การที ๕% ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ประเมินประสิทธิภาพศูนย์ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด รพ.ราชวิถี (RJPAC) ภายใน ๑ ปี ที่ผ่านมา
๒	นางสาวพัสธร โพธิวงศาจารย์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์	๑๔๑๙	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์	๑๔๑๙	ชื่อผลงาน ผลการรายงานเซลล์วิทยาต่อมน้ำลายตามระบบมิลานในตัวอย่างรวบรวมในช่วง ๕ ปี ของโรงพยาบาลราชวิถี สัดส่วนของผลงาน ๑๐๐% ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน นำระบบมิลานมาปรับใช้ในการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาให้เข้าใจไปในทางเดียวกันทั้งพยาธิแพทย์และแพทย์ผู้รักษา